



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ Thestandard thebangkokinsight Workpointnews Thaiqote สวท. สำนักข่าวไทย ช่อง 9 ThaiPBS nationtv newtv กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>มติชน</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.กล่าวถึงกรณีนายภา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องที่หอการค้าสหรัฐอเมริกาทำหนังสือให้ไทยทบทวนการแบน 3 สารเคมี ว่า ได้มีหนังสือมาตั้งแต่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่เห็นว่าเป็นเรื่องสุขภาพของคนไทย อีกทั้งคกก.วัตถุอันตรายมีมติไปแล้ว และ สธ. ยืนยันตามมติเดิม ไม่ก้าวก่ายกระทรวงอื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศ ไม่ควรก้าวก่ายกัน และมีข้อสังเกตว่าหนังสือของสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาออกมาล่วงหน้าก่อนที่คกก.วัตถุอันตรายจะพิจารณาแบนสารเคมี แสดงว่าเป็นการกดดันหรือมีวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว เพจไปโอไทยให้ข้อมูลว่า การคัดค้านการแบนสารพิษของสหรัฐฯ เชื่อมโยงกับพืชตัดแปลงพันธุกรรมของบ.มอนซานโต้-ไบเออร์ ซึ่งมีอิทธิพลสูงในรัฐบาลสหรัฐฯ การแบนพาราควอตและไกลโฟเซตเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลไทยควรตอบกลับว่าเป็นกิจการภายในของประเทศไทย และการแบนสารพิษเป็นไปเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคตามกฎหมายของไทย</p> <p>-เสนอข่าว แอ๊ด คาราบาว โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมรัฐบาลที่ตัดสินใจแบนสารพิษร้ายแรง พร้อมทั้งขอให้ยื่นหยัดในการตัดสินใจในครั้งนี้ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลขอให้ทบทวนการตัดสินใจ ซึ่งการแบนสารพิษฯ ที่ยากส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของสหรัฐฯ และบริษัทสารเคมีเกษตรเป็นบริษัทที่ผลิตสารเคมีกับเมล็ดพันธุ์ GMO ที่ทำให้ชาวไร่ชาวนาอเมริกันและอีกหลายประเทศ รวมทั้งไทยด้วยต้องตกเป็นทาสทางการผลิต</p> <p>-เสนอข่าว นายสรวิช รุ่งเมฆารัตน์ อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ เปิดเผยผลกระทบหลังแบน 3 สาร ว่า พื้นที่ฝนตกชุกมีปัญหาวัชพืชเกิดขึ้นตลอดเวลา เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้เครื่องจักรผสมผสานกับการใช้สารซึ่งอาจใช้ 2-3 รอบ และปรับฤดูกาลปลูกใหม่</p> <p>ด้านนายอเนก ลิมศิริวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน ก.เกษตรฯ กล่าวว่า กลูโฟซิเนตสู่ไกลโฟเซตไม่ได้เพราะราคาแพงกว่าและต้องใช้ปริมาณมากกว่า จึงควรเพิ่มความเข้มข้นจาก 18% เป็น 20% และลดราคาให้ถูกลง</p>	
<p>แนวหน้า</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>Thebangkokinsight</p> <p>Thaiquotemthai</p> <p>เว็บไซต์สนุก newtv.</p> <p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้ผลักดันนโยบายกัญชามา 3 เดือน ผลงานเป็นที่น่าพอใจ หลายรพ.มีคลินิกให้บริการใช้กัญชารักษาโรค อภ.มีสารสกัดจากกัญชาส่งไปยังรพ.ของสธ. ซึ่งรพ.เอกชนสามารถขอใช้ได้ โดยแพทย์ที่จ่ายยาต้องผ่านการอบรมอย่างเคร่งครัด ส่วนหมอพื้นบ้าน มีโอกาสนำสูตรยาที่กัญชามาขึ้นทะเบียน ระหว่างการใช้รักษา มีการจดบันทึกผลการรักษาอยู่ตลอด ส่วนกัญชง ได้ออกประกาศให้ขึ้นมายู๋บนดินแล้ว สำหรับเรื่องการปลูก 6 ต้น จำเป็นต้องมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ซึ่งได้นำกฎหมายเข้าไปแล้ว 2 ฉบับ จากนั้นกระบวนการจะเป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การปลูกกัญชาทางการแพทย์ของ อภ.ทำได้ถึงระดับเมดิคัลเกรด ต้นกัญชามีความสมบูรณ์ และมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้สาร CBD ตามที่ต้องการ ซึ่งในอนาคตต้องมีการควบคุมสายพันธุ์เพื่อให้ได้สารสกัดและไม่เกิดปัญหาการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ในระยะที่ 1 ได้มีการปลูกรอบที่ 2 แล้ว 140 ต้น เน้นการปลูกสายพันธุ์ THC:CBD 1:1 และ CBD จะสามารถผลิตเป็นสารสกัดกัญชาชนิดหยดได้ลิ้นได้ในเดือนธ.ค. 2562 ส่วนระยะที่ 2 ระดับกิ่งอุตสาหกรรม จะปลูกด้วยเทคนิครากลอย สามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 10 เท่า คาดว่าเริ่มดำเนินการปลูกได้ในเดือนมิ.ย. 2563 นอกจากนี้ จะปลูกกัญชาแบบ greenhouse และ open air greenhouse ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ง และปรับปรุงสายพันธุ์ กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ คาดว่าจะปลูกได้ในเดือนมิ.ย. 2563</p>	
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ thebangkokinsight สำนักข่าวไทย ThaiPBS Thaigovnewtv. เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม อภ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม ที่รังสิตคลอง 10 พร้อมติดตามความคืบหน้าการปลูกกัญชาเฟส 2 และกล่าวว่า ศักยภาพการทำงานของ อภ.มีมาก สามารถทำกำไรได้กว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตยา อภ. หากแล้วเสร็จจะเป็นโรงงานผลิตยาชื่อสามัญที่ใหญ่ในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ จะเร่งสานพื้นที่ สธ.และสปสช. ติดค้างค่ายา อภ. ตั้งแต่ ปี 2556 กว่า 5,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จใน 3 ปี โดยในส่วนของสธ.กว่า 3,000 ล้านบาท มอบหมายให้รองปลัด สธ. ฝ่ายบริหาร ดำเนินการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้านคือ การผลิตและจัดหาวิจียาและเวชภัณฑ์ การตลาดและบริการ การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาองค์กร ปัจจุบันผลิตยา 227รายการ ในปี 2562 มีผลประกอบการ 17,940 ล้านบาท ช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยามากกว่า 10,548 ล้านบาท ยอดสะสม 5 ปี (2558 – 2562) ช่วยรัฐประหยัดได้ถึง 34,472 ล้านบาท โดยเน้นการสร้างการเข้าถึงยาและวัคซีนที่จำเป็นของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงยั่งยืนด้านยา</p>	
<p>มติชน แนวหน้า มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 7</p>	<p>อย.ประกาศฯ กำหนดปริมาณสาร THC</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. แถลงว่า เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จาก กัญชง กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษได้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 กำหนดให้กัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรอง มีปริมาณสารTHC ในใบและช่อดอกไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง เปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า การปรับขนาดของ THC ในกัญชงเป็นร้อยละ 1 มีประโยชน์ 2 เรื่อง คือ 1.มีกัญชงในประเทศไทย อีกหลายสายพันธุ์ที่มีความเข้มข้น THC มากกว่าร้อยละ 0.2 ดังนั้น จะได้ CBD เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น และเป็นโอกาสให้สายพันธุ์เหล่านี้ในประเทศไทยมาจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย และ 2.มีการใช้กัญชงที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยโดยไม่ต้องสั่งจากต่างประเทศอย่างเดียว</p>	
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ thebangkokinsight</p>	<p>ชื่นชม นพ.สุรพงษ์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผู้ผลักดันระบบ 30บาทรักษาทุกโรค ได้กลับมาร่วมงานกับสธ.อีกครั้ง ในฐานะที่ปรึกษา รมว.สธ.</p>	
<p>มติชน</p>	<p>อสม.ชยันนาทลาออก</p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลเมืองชยันนาทจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองชยันนาท 397 คน โดยมีการกำหนดระเบียบให้ อสม. กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน ซึ่งอสม.เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มาอาศัยและทำงานนอกภูมิลำเนา ทำให้เกิดความไม่พอใจเขียนใบลาออกทันที และเตรียมรวมตัวลาออกในปลายปีนี้อีกกว่า 200 คน</p> <p>นางสัมพันธ์ เพื่อมวงคลวิทยา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.ชยันนาทเรนทร กล่าวว่า ได้ชี้แจงคุณสมบัติเบื้องต้นของอสม.ในเขตเทศบาลเมืองชยันนาท ตามระเบียบอสม.พ.ศ.2554 ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในชุมชนนั้นและอาศัยอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปจำนวนมาก บางรายทำงานไม่ได้ก็ให้ลูกหลานทำแทนได้ จึงต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ บ้านเมืองออนไลน์ พิมพ์ไทยออนไลน์</p>	<p>พัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการนำสมุนไพรคุณภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด สมุนไพรไทย ตำรับไทย มรดกโลก (Thailand KISS The World) เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้เป็นที่รู้จักผ่านตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ KING POWER และ CP EXTRA ซึ่งมี 11 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก จัดนิทรรศการแสดงผลสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับในตลาดต่างๆ สำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลสินค้า Thai Herbal Pavilion ได้รับความร่วมมือจาก คิงเพาเวอร์ ศรีวาริ คอมเพล็กซ์ จ.สมุทรปราการ เปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้รับรางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA), Premium Products, Quality Thai Herbal Products (QTHP) กว่า 29 บริษัทจำหน่ายและแสดงผลสินค้า เน้นเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน สำหรับ 11 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา บาล์ม และเครื่องสำอางสมุนไพร ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานภายใต้เงื่อนไขของบริษัท KING POWER ต่อไป</p>	
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Newplus สำนักข่าวไทย</p>	<p>สัปดาห์วันภูมิปัญญาไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 29 ต.ค.-3 พ.ย. 2562 ที่วัดพระเชตุพนฯ กทม. โดยจะนำเสนอนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดกัญชา กระท่อม วิถีไทย อภัยภูเบศร จำลองรูปแบบการปลูกแต่ละระบบ และนำสมุนไพรกระท่อม ซึ่งเป็นพืชในวงศ์เดียวกับกระท่อม มีฤทธิ์ลดปวดและลดความดันโลหิต มาประยุกต์เป็นสูตรเครื่องดื่ม “น้ำทุ้มเท” พร้อมแจกสูตรตำรับให้ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำยาตามสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาพิเศษ</p>	
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ เว็บไซต์สยามรัฐ 77kaoded INN กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงขณะนี้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,341 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก 2 ราย รายล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. เป็นเด็กชายอายุ 12 ปี 8 เดือน ใน อ.เมืองชัยภูมิ จากการเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของโรค พบว่ายุ่งลายมีพฤติกรรมออกหากินทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ทำให้ปีนี้ผู้ป่วยตลอดทั้งปีและทุกวัย อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ชับใหญ่ แก้งคร้อ และเมืองชัยภูมิ</p>	
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ สปริงนิวส์</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทยดีขึ้นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาและกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ติดตามสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนงบกลางเพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน แก่เด็กอายุ 1-7 ปี และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน แก่เด็กอายุ 7-12 ปี เริ่มดำเนินการทั่วประเทศ 14 พ.ย.นี้</p>	
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ Bluechipthai กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>วันอัมพาตโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้กำหนดคำขวัญการรณรงค์วันอัมพาตโลก 29 ต.ค. 2562 คือ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต...เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ” เพื่อให้เกิดความตระหนักและรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรค F (Face) เวลายิ้มแล้วพบว่ามีมุมปากข้างหนึ่งตก A (Arms) ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น S (Speech) มีปัญหาด้านการพูด แม้แต่ประโยคง่ายๆ และ T (Time) เวลามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 4 ชั่วโมงครึ่งรวมการรักษา เพื่อให้สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 ทั้งนี้ ประชาชนต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรค และปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 1.เลิกสูบบุหรี่ 2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ควรดูแลรักษาสุขภาพ รับประทานยา และไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 4.ควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ 5.ออกกำลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 6.ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย มีการจัดการความเครียดที่เหมาะสม 7.ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้ 8.ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เชียงใหม่นิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>ความสะอาดตู้น้ำดื่มในโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ โรงเรียนควรจัดบริการตู้น้ำดื่ม 1 จุดต่อ 75 คน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียนในแต่ละวัน สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ำเสียและขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และต้องยกสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 10 ซม. ติดตั้งสายดินและบริเวณพื้นที่ตั้งต้องไม่เฉอะแฉะสกปรก มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งของตู้น้ำดื่มเป็นประจำทุกวัน ตัวถังต้องมีฝาปิด ควรทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการคว่ำถังลงบนตู้น้ำดื่ม ไม่ควรจับปากขวดและบริเวณที่จะสัมผัสน้ำในตู้น้ำดื่ม</p>	
Nationtv.	<p>ประกาศยาควบคุมพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 54 ประกาศให้ยาต้านแบคทีเรียที่มีวิธีการใช้โดยผสมอาหารสัตว์ (Medicated premix) เป็นยาควบคุมพิเศษ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเปิดเผยสถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัว ปี 2561 พบสูงกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 33.7 เฉพาะคดีฆ่ากันตายสูงขึ้นร้อยละ 70 กรุงเทพฯ ฆ่ากันตายสูงสุด โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญ แนะนำงานเชิงรุก หนุนกลไกชุมชน</p>	
มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก INN ThaiPBS สปริงนิวส์	<p>เตือนกินงูดิบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย ลิขมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวถึงกรณี อี๊ด โป่งกลางสะออน โปสต์คลิปทำเมนูแซนวิชงูและโซว์กินแซนวิชงูแบบดิบๆ ลงในอินสตาแกรม ว่า ไม่ควรบริโภคเนื้องู รวมทั้งอาหารต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำให้สุก เนื่องจากเสี่ยงทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารและได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำรับประทานอาหารที่สุกใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือตามที่สธ.รณรงค์ ทั้งนี้ โรคที่เกิดจากพยาธิมักพบในเนื้อสัตว์ เช่น งู หมูป่า โดยเฉพาะหากรับประทานแบบดิบๆ เชื้อแบคทีเรียมักทำให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนการกินงูดิบที่ผ่านมายังไม่มีรายงาน แต่โดยทั่วไปอาจจะมียาพยาธิที่อยู่ในตัวงู มีเชื้อโรค แบคทีเรีย ทำให้เกิดโรคท้องเสียและเสี่ยงอันตราย</p>	
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ประชาไท	<p>สิทธิตรวจดาวซินโดรม</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยว่า ในการประชุมพิจารณาสิทธิประโยชน์ของงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้มีการหารือการเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคน และมีข้อสรุปให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ซึ่งโดยหลักการ สปสช.เป็นคนซื้อบริการแทนประชาชน แม้ สธ.ไม่พร้อม สปสช.ต้องหาวิธีการกระตุ้นให้เกิดบริการ</p>	
ฉะเชิงเทรานิวส์	<p>ร้องเรียนรพ.หัวหินเรียกเก็บค่ารักษาต่างชาติเกินกำหนด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายเออร์วิน บรุต อายุ 50 ปี อดีตวิศวกรรถไฟชาวเนเธอร์แลนด์ ยื่นร้องเรียน 2 อดีตผอ.รพ.หัวหิน เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาป.ป.ช.พิจารณาให้มีการกล่าวหาอดีตผอ.รพ.ทั้ง 2 ราย และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พร้อมส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาในสธ.ดำเนินการทางวินัยตาม โดยล่าสุดคดียังไม่มีความคืบหน้า</p> <p>ด้าน พ.ต.ท.ไชยวิวัฒน์ จันทร รอง ผกก.สอบสวน สภ.หัวหิน กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ส่งสำนวนป.ป.ช.ให้แพทย์สภาพิจารณาให้ความเห็นกรณีการทำหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ 2 อดีตผู้บริหารรพ. ซึ่งจะทำหนังสือทวงถามแพทย์สภาเพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องพนักงานอัยการหัวหินภายในเดือนพ.ย. 2562</p>	
มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก	<p>ก้าวคนละก้าวช่วยรพ.ได้</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ บอดี้สแลม พร้อมด้วยดารารวมและทีมงานก้าวคนละก้าว เพื่อหารายได้ช่วยเหลือรพ. 7 แห่ง ในภาคใต้ วิ่งมาถึง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาประมาณ 05.00 น. และจะไปสิ้นสุดที่อบจ.กระบี่ รวมระยะทาง 114 กิโลเมตร เพื่อรับเงินบริจาคจากผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ ก่อนที่จะวิ่งต่อไป จ.พังงาและภูเก็ต ในวันที่ 26 ต.ค. ยอดเงินที่ได้รับการบริจาคประมาณ 15 ล้านบาท</p>	
มติชน มติชนออนไลน์	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐ อเมริการายงานว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและมีความเป็นไปได้ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจที่อาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	1,604 ราย และเสียชีวิตอีก 1 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 34 ราย	